

Rotary
Club of Tongkah



IMAGINE
ROTARY

สโมสรโรตารีทุ่งคา

สารสโมสรโรตารีทุ่งคา ครั้งที่ 4
ปีโรตารี 2565-2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

ROTARY CLUB OF TONGKAH, D.3330

- 19:00 น. ลงทะเบียนและร่วมรับประทานอาหาร
- 20:00 น. เปิดประชุม โดย **นย.พีรพิชญ์ อ่องเจริญ**
- 20:05 น. แนะนำแขกเยี่ยมสโมสร โดย **รทร.ธวัชชัย คงสวัสดิ์**
- 20:10 น. แจงข่าวสโมสร โดย **รทร.อภิวรรณ ทวงธนะภักดิ์**
- 20:15 น. สันทัดโรตารี โดย **รทร.อยุทธ อังศุภิรรัตน์**
- 20:20 น. อวยพรวันคล้ายวันเกิด โดย **อน.มานะ รัตนยนต์**
- 2 กันยายน อน.นพ.ธนิต ตันติพิริยะกิจ
- 5 กันยายน โรตารีแอนน์พญ.สุภาวัลย์ ไกยศิริพงศ์
- 6 กันยายน โรตารีแอนน์วลัยพร มิตรวงศ์
- 7 กันยายน โรตารีแอนน์วัชรี สุวัณณาการ
- 9 กันยายน รทร.พรเทพ รวยริน
- 20:25 น. **Club Assembly**
- 21:00 น. ปิดประชุม

	จำนวน (ท่าน)	%
ผู้เข้าร่วมประชุม	24	59.52%
ประชุมทดแทน	1	
ลากิจ	0	
ลาป่วย	0	
ขาดประชุม	18	
รวมสมาชิก	42	100%

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ในนาม	หมายเหตุ
1	คุณภูมิภิตต์ รักแตงาม		วิทยากร
2	คุณกิตติพงษ์ จินตเสวีวงศ์		แขกเยี่ยม
3	คุณนิรัชฎา ขาวลี		แขกเยี่ยม



สนเทศโรตารี รทร.รวัชชัย คงสวัสดิ์



“การเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรและเข้าร่วมสมาชิกโรตารี”

การเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรและเข้าร่วมสมาชิกโรตารี ถือได้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกโรตารีนั้น เกิดขึ้นจากจิตใจที่อยากช่วยเหลือชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน โดยผ่านการรวมกลุ่มแต่ละกลุ่มที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมกิจกรรมต่าง ๆ โดยจุดมุ่งหมายนั้นก็เพื่อสร้างประโยชน์ให้ชุมชนทั้งสิ้น เพื่อให้ชุมชนนั้น ๆ เกิดจิตสำนึกสานต่อปณิธานของโรตารีที่ต้องการทำให้สังคมมีความสุขและเกิดสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดสืบไป



วิถยากกร ประจำสำปดาร์

คุณภุมภิตตตี รักแต่่งาม

หัวข้อ

“Phuket Expo 2028”



“Phuket Expo 2028”

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ 9 ท่าน ในฐานะแขกของรัฐบาลไทยที่เดินทางมาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย ครั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ตได้รับสิทธิ์จะถือเป็นเมืองแรกในอาเซียนที่ได้จัดงานเอ็กซ์โประดับโลก บนพื้นที่กว่า 141 ไร่ คาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดผู้ร่วมงานจากทั่วโลกได้ถึง 7 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

หลังจากการนำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อีกหนึ่งขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญคือการสำรวจพื้นที่ของคณะกรรมการทั้ง 9 ท่านเดินทางลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อพิจารณาความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัดในการรองรับการจัดงานครั้งนี้ การพิจารณาประเด็นสำคัญคือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการจัดงาน หากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ไม่แค่เพียงภายในเมืองที่จัดงานเท่านั้น หากยังสร้างรายได้ไปยังกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทยโดยภาพรวม



“Phuket Expo 2028”

ที่สำคัญคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเน้นย้ำชื่อเสียงของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ในฐานะจุดหมายปลายทางการเดินทางระดับโลกและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพ และ หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจะถือเป็นการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกเป็นครั้งแรกของอาเซียน

ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2571 ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประเทศไทยจะต้องแข่งขันร่วมกับ 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบีย อาร์เจนตินา

ทั้งนี้จะมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพรอบต่อไปสำหรับการจัดงานครั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และจะทราบผลว่าประเทศไทยจะผ่านเข้าสู่การพิจารณารอบสุดท้ายหรือไม่ โดยจะประกาศรายชื่อประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนปี 2566





สโมสรโรตารีทุ่งคาจังหวัดภูเก็ต ภาค3330 ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2535 โดยมี นยก.สาธิต อัครวิระ ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นนายกก่อตั้งและได้รับสารตราตั้งจากโรตารีสากล เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2536 ในระยะเวลา 29 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาคุณภาพของสโมสรจนเป็นที่ยอมรับและนำอุดมการณ์บริการ 4 แนวทางของโรตารีไปใช้อย่างกว้างขวาง

สมาชิกสโมสร และครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน รวมทั้งการจัดการแข่งขันแรลลี่แฟมิลีโรตารีทุ่งคาติดต่อกันถึง 21 ครั้ง เพื่อหาทุนสำหรับไปใช้ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในด้านการยกระดับมาตรฐานจริยธรรมในธุรกิจและอาชีพนั้น สมาชิกของสโมสรโรตารีทุ่งคาได้รับการยอมรับจากแวดวงธุรกิจและราชการ สมาชิกหลายท่านได้รับเลือกเป็นผู้นำและกรรมการบริหารของสมาคมธุรกิจและวิชาชีพต่าง ๆ คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทำงานของตำรวจ คณะกรรมการศาลเจ้า เป็นต้น

ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัด และระดับประเทศทั้งในภาวะปกติ และช่วงเกิดภัยพิบัติสึนามิ หรือน้ำท่วม สโมสรมีโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การสร้างจักษุคลินิกเคลื่อนที่น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปนายกสภาภาษาชาติไทย เพื่อออกให้บริการกับผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตาในถิ่นทุรกันดารประเทศ การจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนและชุมชน การสร้างเรือประมงขนาดเล็กและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ สึนามิ การบูรณะวงเวียนสุริยเดช (วงเวียนน้ำพุ) ในเมืองภูเก็ต การอบรมอาชีพให้กับประชาชน เป็นต้น

ส่วนการส่งเสริมสันติภาพ มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างประเทศนั้น สโมสรโรตารีทุ่งคาได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน (Youth Exchange) และกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน (Group Study Exchange) ของโรตารีสากลมาโดยตลอด ปัจจุบันมีสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตรวม 9 สโมสร คือ สโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุ่งคา สโมสรโรตารีอันดามัน สโมสรโรตารีป่าตองบีช สโมสรโรตารีจังซีลอน สโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท์ สโมสรโรตารีซีโนภูเก็ต สโมสรพรหมเทพภูเก็ต สโมสรเหมืองแร่ภูเก็ต และมีสโมสรโรตารีแรดที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นสโมสรโรตารีในอุปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารสโมสร ปีโรตารี 2565-2566	
ที่ปรึกษา	อน.นพ.ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ
ที่ปรึกษา	อน.สมบูรณ์ จิรายุส
นายกสโมสร	นย.พีรพิชญ์ อ่องเจริญ
เลขานุการสโมสร	รทร.อัฐธรรณณ หวงธนะภักดิ์
เหรัญญิก	อน.ฤทธิ์ เทพบุตร
นายกผ่านพ้น	อน.อภิรักษ์ ศุภศิริ
นายกรับเลือก	นยล.ฤทธิ์พล เทพบุตร
อุปนายก1	อน.นพ.ชูเกียรติ ฉัตรดิกล
อุปนายก2	อน.พงศ์อนันต์ สุวรรณาคาร
อุปนายก3	อน.นาวิ ถิ่นสาคร
ปฎิคม	รทร.ธวัชชัย คงสวัสดิ์
ประธานฝ่ายบริหารจัดการสโมสร	อน.วิชัย จิตติศักดิ์วัตร

คณะกรรมการบริหารสโมสร ปีโรตารี 2565-2566

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ	อน.นพ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์
จัดหาวิทยากร	อน.ชรินทร์ ธำรงเกียรติกุล
ประธานฝ่ายมูลนิธิ	รทร.นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา
ผู้ช่วยประธานฝ่ายมูลนิธิ	อน.ชัยศักดิ์ โกยสมบุญรณ์
ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์	รทร.มานพ สุรชัย
ผู้ช่วยประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์	อน.มานะ รัตนยงค์
ประธานฝ่ายภาพลักษณ์สาธารณะ	รทร.อดิศักดิ์ ยอดแก้ว
ผู้ช่วยประธานฝ่ายภาพลักษณ์สาธารณะ	รทร.อดิชาติ ภัทรอนุชิตกุล
ประธานฝ่ายชนรุ่นใหม่	รทร.วิญญู จองกิจธนา
ผู้ช่วยประธานฝ่ายชนรุ่นใหม่	อน.วีระ หริจันทร์นวงค์
ประธานฝ่ายบริการอาชีพ	อน.บุญฤทธิ์ ต้นสกุล
ประธานฝ่ายบริการระหว่างประเทศ	อน.วิชัย พงศ์ชัยสิริกุล
ผู้ช่วยประธานฝ่ายบริการระหว่างประเทศ	อน.บุญสิน ลีลาวิชิตชัย